



โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

Assumption College Nakhonratchasima

3 ถ.เซนต์แมรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0-4429-5300 โทรสาร 0-4425-3569

ที่ ว. ๑๖๗ /๒๕๕๔

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนด้วยการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และด้วยความไว้วางใจนี้ทางโรงเรียนจึงต้องพัฒนาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านระเบียบวินัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิดความพร้อมและเอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และด้วยในปัจจุบันมีผู้ปกครองจำนวนมากได้เข้ามาส่งบุตรหลานภายในโรงเรียน และผู้ปกครองบางส่วนอยู่ภายในโรงเรียนตลอดทั้งวัน รวมถึงมีผู้ปกครองเข้าไปภายในห้องเรียนของนักเรียน อาจทำให้เกิดคณะครูภายในโรงเรียนดูแลไม่ทั่วถึงไม่ทราบว่าคุณใดเป็นผู้ปกครองหรือเป็นบุคคลภายนอก หรือผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน และเพื่อให้บรรยากาศการเรียนการสอนนักเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนขณะที่ก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจึงปรับปรุงพื้นที่และจัดบริเวณที่พักของผู้ปกครองดังนี้ ๑. บริเวณสวนแม่พระ ๒. บริเวณศาลารุ่น ๕ (มินิมาร์ทเดิม) และ ๓. โรงอาหาร (อาคารศูนย์การเรียนรู้) ในกรณีที่ท่านต้องการใช้บริการโรงอาหารเท่านั้น

เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ในการรับส่งนักเรียนและลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเช้า - เย็น ควรปฏิบัติดังนี้ การส่งนักเรียน นักเรียนต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กระเป๋านักเรียนให้เรียบร้อยเพื่อความรวดเร็วในการลงจากรถ ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องลงจากรถมาส่งนักเรียนถึงห้องเรียน และเมื่อส่งนักเรียนแล้วขอความกรุณาให้ผู้ปกครองนำรถออกจากโรงเรียนทันที เพื่อให้ผู้ปกครองท่านอื่นได้เข้ามาส่งนักเรียน การมารับนักเรียน ขอให้ผู้ปกครองนัดหมายจุดรับนักเรียนและขึ้นรถด้วยความรวดเร็วเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด หรือนัดหมายบริเวณที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องไปรับนักเรียนถึงห้องเรียน กรณีที่ผู้ปกครองต้องการพบนักเรียนในช่วงเวลาวิชาการขอให้ติดต่อห้องธุรการและฝ่ายปกครองเท่านั้นทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความร่วมมือจากท่านปกครอง และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ภราดาวิรัช บุญพรหมณ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา



โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โทร. ๐ - ๔๔๒๙ - ๕๓๐๐